

มาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคม ประจำปีงบประมาณ 2568 ของสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ภารกิจ / กระบวนการ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน	มาตรการจัดการผลกระทบ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เศรษฐกิจการเกษตร จัดทำรายงานสถานการณ์ เศรษฐกิจการเกษตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ</p>	<p>1.1 การจัดทำงานวิจัยที่ยังไม่ครอบคลุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และเนื้อหาที่เข้าใจยากทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>1.2 การจัดทำข้อเสนองานวิจัยไม่ตอบโจทย์สังคมในภาวะปัจจุบัน</p> <p>1.3 งานวิจัยไม่สามารถนำมาจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย</p>	<p>1. การเก็บข้อมูลที่กระจายและครอบคลุมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>2. การจัดรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ผลการวิจัยหรือผลการศึกษามีความครอบคลุมและแม่นยำ นำไปสู่การเสนอแนวทางที่มีความชัดเจน</p> <p>3. สร้างเครือข่ายกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการ และโรงงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลาย</p> <p>4. จัดทำข้อมูลให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย</p> <p>5. จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการวิจัยและประเมินผล เพื่อพิจารณาถ่วงถ่วงและกำหนดแนวทางการดำเนินงานวิจัย</p> <p>6. การอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านการวิจัย</p>	<p>- สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สามารถบริหารจัดการโครงการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนนำข้อมูลงานวิจัยไปใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์</p>	<p>1. จำนวนงานวิจัยที่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p> <p>2. ร้อยละของโครงการวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์</p>	<p>สวศ.</p>
	<p>2.1 การถ่ายทอด/การสื่อสารข้อมูลกับเกษตรกร/เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่น อาจสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน</p>	<p>- พัฒนาทักษะของบุคลากร ให้มีองค์ความรู้/ข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์ และมีวิธีการสื่อสารที่ผู้รับข้อมูลสามารถเข้าใจได้ง่าย</p> <p>- การสื่อสารที่ไม่ครบถ้วน ไม่ชัดเจน การสื่อสารที่ใช้ภาษาที่เป็นศัพท์เทคนิคเฉพาะ อาจส่งผลให้ผู้รับสารไม่เข้าใจ เข้าใจคลาดเคลื่อน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ เจ้าหน้าที่ควรมีการวิเคราะห์ผู้รับสารว่ามีความเข้าใจ</p>	<p>- ลดความผิดพลาดของการสื่อสาร เพื่อให้ผู้รับฟังมีความเข้าใจและได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง</p>	<p>- มีกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ สวศ. อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>	

ภารกิจ / กระบวนการ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน	มาตรการจัดการผลกระทบ	เป้าประสงค์	ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ
		ในเรื่องที่ต้องการใช้นั้นไม่น้อยเพียงใด เพื่อสามารถเลือกรูปแบบการใช้ภาษาที่เหมาะสมที่สุดในการสื่อสาร			
การเปิดตลาดสินค้าเกษตรภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA)	- กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA) จัดตั้งตั้งแต่ปี 2547 เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรที่ประสบกับปัญหาในการแข่งขันกับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ โดยได้มีความช่วยเหลือผ่านกองทุน FTA แล้ว 34 โครงการ รวมเป็นเงิน 1,183,254,676.28 บาท ซึ่งมีจำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือกว่า 150,000 ราย โดยพบว่าเกษตรกรผู้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ ยังขาดความรู้ ความสามารถในการเขียนโครงการที่ดี ส่งผลให้โครงการขาดความน่าเชื่อถือ ทำให้โครงการไม่ได้รับการอนุมัติ	- กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทำข้อเสนอโครงการที่เสนอขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	เกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดทำข้อเสนอโครงการฯ ที่ถูกต้อง และสามารถเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนฯ	จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการอบรม ๑๐๐ ราย ต่อปี	-สวศ.